

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.90 บาท แชน้ำมันแข็งค่าขึ้น กรอบ 32.85-33.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.90 บาท แข็งค่าขึ้นจากระดับ 33.07 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการ ก่อน เงินบาทยังผันผวนอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้น คาดกรอบวันนี้ 32.85-33.00 บาท

* นายจิตพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.90 บาท แข็งค่าจาก 33.07 บาทในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยวันนี้มองว่าเงินบาทมีโอกาแข็งค่าขึ้น จากทั้งดอลลาร์และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเป็น บวกกับภาพเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับกนง.ที่มีการประชุมวันนี้ ก็คาดว่าจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยปลายปี หนุนให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นด้วยเช่นกัน มองกรอบค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 32.85-33.00 บาท

* ในคืนที่ผ่านมา แมตลาดการเงินจะฟื้นตัว แต่ก็กลับถูกกดดันด้วยเรื่องใหม่อย่าง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเร็ว โดยล่าสุดน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวลงถึง 7% ซึ่งถือเป็นการอ่อนตัวแรงที่สุดในรอบ 3 ปี ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลงตามทันที

* นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าซ้ำหลังจากที่ค่าเงินยูโรและปอนด์ ปรับตัวขึ้นบนความหวังว่าการเจรจา Brexit จะสามารถหาข้อสรุปได้ในที่สุด

* วันนี้ ต้องจับตาดูการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินไทย (กนง.) ซึ่งคาดว่าจะ “คง” ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่และเราคาดไว้ แม้จะมีบางส่วนมองว่า กนง. อาจเซอร์ไพรซ์ตลาดด้วยการ “ขึ้น” ดอกเบี้ยทันทีในช่วงที่ตัวเลขเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง

* แต่เราคิดว่า ด้วยภาวะระยะสั้นที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และการส่งออกที่ชะลอตัว จะส่งผลให้เชื่อว่ารปท. เลือกที่จะปรับนโยบายการเงินในช่วงสั้นปี เนื่องจากน่าจะมีคามผันผวนน้อยกว่านี้

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.04 จากวานนี้ 97.58

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,413.71 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,396.54 ล้านบาท

* รปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 33.002 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS